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วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรให้เข้าเป็นประธานแทน เนื่องจากเลขาธิการติดภารกิจ 
 
มติของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันที่ 16 ธันวาคม 2559   

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดท ารายงานการประชุมจ านวน 30 หน้า และจัดส่งให้กรรมการฯ ทุกท่านพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมแล้ว ปรากฏว่ากรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ขอแก้ไขหน้า 26 บรรทัดที่ 4 
จากเดิมเป็น “กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ปีที่ผ่านมาทุกสหกรณ์
ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากข้าวหอมมะลิปรับตัวลดลงตลอด กรณีการสร้างโรงงานที่ใช้เฉพาะการอบ
ข้าวเปลือกจะไม่คุ้มกับการลงทุน เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกข้าวนาปีเพียงฤดูเดียว หากมีการใช้
ประโยชน์กับการอบข้าวโพดด้วยก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง แต่อาจต้องมีการปรับวิธีการท างานของเครื่องอบ
เพ่ือให้ได้ความชื้นที่เหมาะสม ประมาณ 14% - 14.5% ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการน าไปทดลองอบข้าวโพดในภาค
ตะวันออกแต่ความชื้นได้ไม่ถึง 13% อย่างไรก็ตามหากมีการปรับการท างานของเครื่องอบลดความชื้นดังกล่าว
ไปใช้กับสินค้าอ่ืนได้ เช่น ข้าวโพด ก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพการท างานมีมากขึ้น เป็นการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น
หากสามารถด าเนินการช าระหนี้ได้ตามแผนก็ให้เป็นไปตามที่กรอบเสนอ” 

มติที่ประชุม  
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
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วาระท่ี 3.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการของกองทุนปรับโครงสร้างการ 
 ผลิตภาคเกษตรฯ ตามตัวช้ีวัด ประจ าปี 2560 

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดเกณฑ์
ตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ ประจ าปี 2560 โดยแบ่งเกณฑ์วัดการด าเนินงานของกองทุนฯ ออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 13 ตัวชี้วัด โดยด้านการเงินมี 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 
1.1 ร้อยละของเงินยืมที่ได้รับช าระคืน สามารรับช าระคืนได้ตามแผน ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเงินกองทุนที่
ได้รับอนุมัติ ปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติจัดสรรเงินให้โครงการใดๆ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มี 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจ ตัวชี้วัดที่ 
2.2 ความส าเร็จของแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สามารถด าเนินการตามแผนไปได้แล้วกว่าร้อยละ 80 
คงเหลือกิจกรรมการฝึกอบรมการเขียนโครงการ จ านวน 2 รุ่นๆ 50 คน โดยมีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 
สิงหาคม 2560 และระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ด้านการปฏิบัติงาน มี 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 
3.1 การรายงานการรับจ่ายที่ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะด าเนินการภายหลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความส าเร็จของการติดตามและประเมินผล มีโครงการที่ต้องติดตาม 3 โครงการ 
ประเมินผล 4 โครงการ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามแผน ตัวชี้วัดที่ 3.3 ความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการฯ โดยสามารถด าเนินการได้
ตามแผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความส าเร็จของการแก้ไขระเบียบ มีการยกเลิกการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากการแก้ไขระเบียบจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายลูกตามที่กระทรวงการคลังก าหนด
ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 แต่ขณะนี้กฎหมายลูกยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบของกองทุนฯ ได้ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน มี 5 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 4.1 
บทบาทของคณะกรรมการ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วคือการติดตามระบบบริหารจัดการโดยการติดตาม
จากรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 10 ประเด็น นอกนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ส าหรับตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ และตัวชี้วัดที่ 4.5 
การบริหารทรัพยากรบุคคล จะขอรายงานในวาระถัดไป ส าหรับตัวชี้วัดที่ 4.3 การตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลางยังมีการปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลของตัวชี้วัดที่ 4.3 การตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ก าหนดให้กองทุนฯ ต้องมีหน่วยตรวจสอบภายในของตนเองและคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต้องเห็นชอบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกลุ่มตรวจสอบภายในของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เกีย่วกับโครงสร้างการด าเนินงานและการจัดท ากฎบัตร ซึ่งจะน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป 

ความเห็นของที่ประชุม 
กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ชี้แจงว่า เนื่องจาก

กรมบัญชีกลางมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและทีมงาน จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการประกาศกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปี 2560 แต่การปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดการ
ตรวจสอบภายดังกล่าว เป็นการปรับให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นส าหรับกองทุนที่ไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน 
ดังจะเห็นได้ว่ากองทุนฯ จะได้คะแนนอยู่ที่ระดับ 3 หากมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการให้กองทุนมีผู้ตรวจสอบภายในประจ ากองทุน มีกระบวนการในการสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน 
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มาท าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือมีค าสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของกองทุนหมุนเวียน 
จะต้องมีการจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  

ประธาน สอบถามว่า หากในอนาคตกองทุนฯ มีโอกาสเติบโต จ าเป็นต้องมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในใหม่หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีค าสั่งให้กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด าเนินการตรวจสอบภายในกองทุนฯ อยู่แล้ว 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ชี้แจงว่า ตามหลักของ พ.ร.บ.
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 แล้วท้ายที่สุดกองทุนขนาดเล็กที่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารทุน
จะต้องถูกยุบไป ให้เหลือเพียงกองทุนขนาดใหญ่ที่มีการบริหารทุนอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น กรมบัญชีกลาง
จึงพยายามผลักดันให้กองทุนฯ มีกลุ่มงานตรวจสอบภายในเป็นของตัวเอง 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า หากกองทุนนี้ไม่
สามารถบริหารเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นกองทุนขนาดเล็ก และได้รับอนุมัติเงินทุนน้อย 
ในอนาคตจะถูกยุบรวมเข้ากับหน่วยงานอื่นหรือไม่ 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า  
การพิจารณายุบรวมหรือยกเลิกกองทุนนั้น แท้ที่จริงแล้วไม่ได้พิจารณาที่ขนาดของกองทุนว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่ 
แต่พิจารณาจากจุดประสงค์และความจ าเป็นของการด ารงอยู่ของกองทุน ในอดีตการตั้งกองทุนหมุนเวียนขึ้นมา
ก็เพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับส่วนราชการที่ไม่คล่องตัว เช่น ส่วนราชการปล่อยเงินกู้ไม่ได้ ให้เงินสนับสนุน
ไม่ได้ กองทุนเหล่านี้จึงก าเนิดขึ้นมาเพ่ือรองรับในเรื่องที่ส่วนราชการท าไม่ได้ แต่ในปัจจุบันยุคสมัยมีการ
เปลี่ยนแปลง มีการแก้กฎหมาย หากส่วนราชการสามารถท าในสิ่งที่กองทุนท าได้ ก็มีความเห็นสมควรที่กองทุน
จะถูกยุบรวมเข้ากับส่วนราชการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากวัตถุประสงค์
ของกองทุนยังจ าเป็นที่จะต้องอยู่นอกส่วนราชการ ก็สามารถด ารงอยู่ไดเ้ช่นกัน 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

 
วาระที่ 3.2  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค 
 การเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจ าปี 2560 

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ในปี ๒๕60 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ 4.1 เรื่อง บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน โดยให้คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่
ส าคัญของกองทุนฯ อย่างครบถ้วนและเพียงพอใน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน (2) ผลการ
ด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของกองทุน (3) การบริหารความเสี่ยง (4) การบริหาร
จัดการสารสนเทศ และ (5) การบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการด าเนินงาน 3 ด้าน 
ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยง สามารถด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
2. การบริหารจัดการสารสนเทศ 

(1) จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ื อดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของกองทุนฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

(2) ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนฯ บน website อาทิ โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนคู่มือการเขียนโครงการ ระเบียบของกองทุนฯ ตัวอย่างการเขียนโครงการ 
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(3) ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ใช้งานในระบบ intranet จ านวน 100 Gb 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล  

(1) มีการก าหนดสมรรถนะการท างานของบุคลากร และจัดท าโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง
โดยมีบรรยายลักษณะงานที่เหมาะสมตามต าแหน่ง 

(2) บุคลากรร้อยละ 100 ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
กองทุนฯ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

 
วาระท่ี 3.3  สถานการณ์เงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
 การแข่งขันของประเทศ 

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า 
1. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 

ปีงบประมาณ2549-2560 รวมเป็นเงิน 818 ล้านบาท 
2. ตั้งแต่ปี 2549-30 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงิน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 776,519,083.28 บาท แยกเป็นเงินยืม 
ปลอดดอกเบี้ย 324,322,500.00 บาท และจ่ายขาด 452,196,583.28 บาท 

3. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนฯ มีเงินสดจ านวน 209,733,416.45 บาท  
ในจ านวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี 2549-2560 จ านวน 
5,450,444.23 บาท ดังนั้นกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 
204,282,975.23 บาท 

อนึ่ง ปีงบประมาณ 2561 กองทุนฯ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 50 ล้านบาท 
และมีแผนรับช าระคืนเงินยืม จ านวน 44.03 ล้านบาท ดังนั้นกองทุนฯ จะมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ 2561 จ านวนประมาณ 300 ล้านบาท โดยขณะนี้มีโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนฯ 9 โครงการ คิดเป็นวงเงินประมาณ 531.07 ล้านบาท หากกองทุนฯ สนับสนุนโครงการที่เสนอเข้า
มาทั้งหมด จะท าให้มีวงเงินติดลบเป็นจ านวน 231.07 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม การอนุมัติโครงการจะ
วิเคราะห์จากความเป็นไปได้และโอกาสความส าเร็จของโครงการ  ซึ่งบางโครงการอาจไม่ผ่านการพิจารณา 
ดังนั้น วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท น่าจะเพียงพอส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 
 
ความเห็นของที่ประชุม 

ประธาน สอบถามว่า กองทุนฯ จ าเป็นต้องใช้เงินทั้งหมดนี้หรือไม่ เพราะปัจจุบันมีเกษตรกร
หลายกลุ่มที่ต้องการเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ แตก่ฎระเบียบและความเข้มงวดของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
อีกท้ังต้องใช้หลักฐานเป็นจ านวนมากในการขอรับเงินช่วยเหลือ ท าให้เกษตรกรไม่มีความสามารถในการเข้าถึง
กองทุนฯ ได้ท้ังหมด 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า จุดประสงค์
ของการตั้งกองทุนหมุนเวียนคือการช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินทุนให้แก่ประชาชนในส่วนที่หน่วยงานราชการ
ท าไม่ได้ เพราะฉะนั้นกองทุนควรบริหารจัดการงบประมาณภายใต้กรอบระเบียบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งกองทุนฯ 
ขึ้นมา แต่ในบางกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นว่าบางกองทุนมีรายได้จากช่องทางอ่ืน และมีงบประมาณเหลือเยอะ 
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หากไม่ได้ใช้ประโยชน์จากงบประมาณในส่วนนั้น กระทรวงการคลังอาจจะขอเงินคืนกลับเข้าคลังเพ่ือน ามาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ  

กรรมการ (นายกรณินทร์ กาญจโนมัย ผู้แทนส านักงบประมาณ) ให้ความเห็นว่า กองทุนฯ 
ควรปรับวิธีการบริหารเงินทุนใหม่ เนื่องจากกองทุนฯ ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ และไม่ได้น าไปจัดสรร
หมุนเวียนในแต่ละโครงการ แต่มีการของบประมาณในปี 2561 เพ่ิมอีก 50 ล้านบาท ซึ่งทางส านัก
งบประมาณมองว่าการบริหารเงินทุนของกองทุนฯ ยังขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานอยู่ และจาก
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ที่มีมาตรการให้ก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ โดยให้น าประมาณการรายจ่ายส าหรับการด าเนินงานเฉลี่ยสะสม
รวมไม่เกิน 3 รอบปีบัญชีหักกระแสเงินสด แล้วน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับผู้แทน
กรมบัญชีกลาง และอยากให้กองทุนฯ ใช้เงินจากส่วนที่ได้รับช าระคืนจากโครงการที่ครบก าหนดช าระเงินคืนใน
แต่ละปี ไม่จ าเป็นต้องใช้เงินจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณเพียงทางเดียว ควรมีการ
บริหารเงินให้กลับมาสู่กองทุนฯ ให้เร็วที่สุดเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้อยากให้กองทุนฯ อนุมัติโครงการใหม่
ทั้งหมด เพ่ือเป็นการปรับวิธีการบริหารเงินทุน จากเดิมที่น าเงินจากการจัดสรรของส านักงบประมาณไปใช้ 
เปลี่ยนมาเป็นใช้จ่ายเงินจากเงินหมุนเวียนที่ได้รับช าระคืนในแต่ละปี ซึ่งเมื่อด าเนินการไปได้ระยะหนึ่ง   
เงินหมุนเวียนที่ได้รับช าระคืนจากโครงการอาจมีมากพอที่กองทุนฯ จะไม่ต้องของบประมาณเพ่ิมจากส านัก
งบประมาณอีกต่อไป 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ฝ่ายเลขานุการฯ พยายามเร่งรัดให้เกิดการใช้จ่ายเงินจาก
กองทุนฯ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการใหม่เสนอเข้ามาจ านวน 9 โครงการ แต่การใช้จ่ายเงินต้องมีความคุ้มค่าเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งจะ พิจารณา
จากความเป็นไปได้ของโครงการทั้งด้านการผลิตและการตลาด ผลตอบแทนที่จะได้รับ ศักยภาพในการช าระเงิน
คืน และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้อนุมัติเงินทุน ดังนั้นกองทุนฯ จ าเป็นต้อง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
พิจารณาให้ถี่ถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดก่อนอนุมัตเิงินทุนให้โครงการ 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.4  ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตั้งแต่ปี 2549 - 30 มิถุนายน 2560 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ 11 
ชนิดสินค้า ได้แก่ กระเทียม ข้าว ชา กาแฟ ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคเนื้อ โคนม และ
สุกร เป็นเงิน 776,519,083.28 บาท แยกเปน็ 
  -  เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 324,322,500.00 บาท  
  -  เงินจ่ายขาด 452,196,583.28 บาท 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้มีการติดตามการช าระคืนเงินยืมและผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ แล้ว
สรุปได้ดังนี้ 

  1) การส่งช าระคืนเงินยืม 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีโครงการที่ครบก าหนดช าระคืนเงินตามแผนแล้ว 14 
โครงการ เป็นเงินจ านวน 194,617,262 บาท ได้มีการส่งช าระแล้ว 194,050,262 บาท และมีโครงการ
ปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร ที่ยังค้างช าระจ านวน 567,000 บาท เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรท า
สวน จปร. จังหวัดระนอง ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถส่งช าระเงินคืนได้ตามแผน ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางตลาดของกลุ่มเกษตรกร 

นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมีลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระอีกจ านวน 194,050,262 บาท 
และเมื่อรวมกับลูกหนี้ค้างช าระดังกล่าว กองทุนฯ จะมีลูกหนี้ทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน 14 โครงการ เป็นเงิน 
194,617,262 บาท 
  2) ผลการด าเนินงานของโครงการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามโครงการจ านวน 17 โครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่
สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้เงิน ยกเว้น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
เพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จ ากัดที่ปีที่ 4 ที่ขอยกเลิกการฝึกอบรมเนื่องจาก
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.5  ผลการประเมินการด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม 
 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตามตัวช้ีวัดประจ าปี 2559 

กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ตามที่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้ท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕9 กับกระทรวงการคลัง ซึ่งก าหนดเกณฑ์วัดการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ปฏิบัติการ และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ๑4 ตัวชี้วัด นั้น ขณะนี้
กรมบัญชีกลางได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
ประจ าปี 2559 เสร็จสิ้นแล้ว และแจ้งว่ากองทุนฯ ได้คะแนนประเมินอยู่ที่ระดับ 4.1824 คะแนน 
มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงาน ปรับแผนการใช้เงิน และขยายระยะเวลาการช าระคืนเงิน 
 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า  กองทุนฯ ได้สนับสนุนเงินจ่ายขาด จ านวน 
46,256,400 บาท ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ด ำเนินโครงกำรคัดเลือกพ่อพันธุ์ก ำแพงแสนเพื่อใช้
ผลิตน้ ำเชื้อ โดยโครงการจะผลิตน้ าเชื้อจ าหน่ายในราคาโด๊สละ 50 บาท มีเป้าหมายการผลิตปีละประมาณ 
20,000 โด๊ส ซึ่ง มก. จะน าส่งรายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อและพ่อโคคัดทิ้งให้กองทุนฯ โดยเริ่มด าเนินการ
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มาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา ต่อมาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติ ครั้งที่ 1/2556 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ปรับเปลี่ยนโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  
โดยแบ่งการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ระยะ สิ้นสุดการด าเนินงานเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 
 
ระยะ ระยะเวลาด าเนินงาน เป้าหมายการผลิต เป้าหมายการน าส่งผลประโยชน์จากโครงการ 

โคพ่อพันธุ์ 
(ตัว) 

การผลิตน้ าเชื้อ 
(โด๊ส) 

พ่อพันธุ์คัดทิ้ง 
(บาท) 

น้ าเชื้อ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 19 ธ.ค. 50 -  18 ธ.ค. 52 50 20,000 1,400,000 1,000,000 2,400,000 
2 19 ธ.ค. 52 -  18 ธ.ค. 53 50 25,000 1,400,000 1,250,000 2,650,000 
3 19 ธ.ค. 53 -  31 ธ.ค. 55 50 30,000 1,400,000 1,500,000 2,900,000 
4 1 ม.ค. 56 -  31 ธ.ค. 57 50 15,000 1,400,000 750,000 2,150,000 
5 1 ม.ค. 57 -  31 ธ.ค. 58 50 15,000 1,400,000 750,000 2,150,000 

รวม 250 105,000 7,000,000 5,250,000 12,250,000 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปัจจุบันโครงการดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานแล้วโดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.การผลิตน้ าเชื้อ 

 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จ านวน ร้อยละ 

1. ผสมเทียมโคแม่พันธุ์บราห์มันด้วยน้ าเชื้อ 
ชาโรเลส์ เพื่อให้ได้ลูก 300 ตัว 

 
 

  

ระยะที่ 1 5,000 ตัว 6,498 ตัว  129.96 
ระยะที่ 2 5,000 ตัว 6,005 ตัว 120.10 
ระยะที่ 3 
ระยะที่ 4 
ระยะที่ 5 

5,000 ตัว 
5,000 ตัว 
5,000 ตัว 

6,100 ตัว 
4,129 ตัว 
3,584 ตัว 

122.00 
82.58 
71.68 

2. คัดเลือกลูกโคในข้อ 1 อายุ 7- 8 เดือน 
เข้าทดสอบสมรรถภาพ 

   

ระยะที่ 1 50 ตัว 50 ตัว 100.00 
ระยะที่ 2 50 ตัว 50 ตัว 100.00 
ระยะที่ 3 
ระยะที่ 4 
ระยะที่ 5 

50 ตัว 
50 ตัว 
50 ตัว 

50 ตัว 
50 ตัว 
50 ตัว 

100.00 
100.00 
100.00 

3. แผนการผลิตน้ าเชื้อพ่อพันธุก์ าแพงแสน  
ระยะที่ 1  
ระยะที่ 2  
ระยะที่ 3  
ระยะที่ 4  

 
20,000 โด๊ส 
25,000 โด๊ส 
30,000 โด๊ส 
15,000 โด๊ส 

 
20,915 โด๊ส 
24,620 โด๊ส 
12,800 โด๊ส 
16,656 โด๊ส 

 
104.57 
98.48 
42.67 

111.04 
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จ านวน ร้อยละ 

ระยะที่ 5  
รวม 

15,000 โด๊ส 
105,000 โด๊ส 

18,841 โด๊ส 
93,832 โด๊ส 

125.61 
89.36 

 
2.การน าส่งผลประโยชน์ของโครงการให้กองทุนฯ  
มก. ได้น าส่งรายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อโคพ่อพันธุ์ก าแพงแสน และการจ าหน่ายโคคัดทิ้ง

ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของโครงการให้กองทุนฯ แล้วจ านวน 10,600,000 บาท ดังนี้ 
หน่วย: บาท 

ปีงบประมาณ เป้าหมายการน าส่ง ผลการน าส่ง คงเหลือ 
2553-2554 2,400,000 2,400,000 - 
2554-2555 2,650,000 2,650,000 - 
2555-2556 2,900,000 2,900,000 - 
2556-2557 2,150,000 2,150,000 - 
2557-2558 2,150,000 500,000 1,650,000 

รวม 12,250,000 10,600,000 1,650,000 
 
ข้อเสนอของ มก. 
เนื่องจากในระหว่างการด าเนินงานโครงการในระยะที่  5 (ม.ค.57 – ธ .ค.  58)  

การด าเนินงานของโครงการฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ระบาด ส่งผล
ให้การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จึงขออนุมัติปรับแผนของโครงการ ดังนี้ 

1. ขอขยายเวลาการด าเนินงานออกไปอีก 1 ปี จากเดิม  8 ปี (๒๕๕๑-๒๕๕8) สิ้นสุด
โครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลาโครงการ 9 ปี (๒๕๕๑-๒๕๕9) สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

2. ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการในระยะที่ 5 เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อน้ าเชื้อ
ชาโรเลส์ จ านวน 2,000,000 บาท โดยน าเงินไปใช้สมทบในส่วนของค่าด าเนินการคัดเลือกลูกโคเข้าทดสอบ 
จากเดิม 1,500,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท  และในส่วนของค่าอาหารสัตว์ จากเดิม 1,857,000 
บาท เป็น 3,357,000 บาท ตามเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 

   ตามแผนการด าเนินงานระยะที่ 5 จะต้องมีการจัดซื้อน าเชื้อชาโรเลส์ จ านวน 2,000,000 
บาท แต่เนื่องจากโครงการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และเห็นว่าการจัดซื้อน้ าเชื้อชาโรเลส์ไม่มีความจ าเป็น และไม่
ส่งผลกระทบกับกิจกรรมอ่ืนๆ เนื่องจากมีลูกโคก าแพงแสนเพียงพอส าหรับคัดเลือกเข้าทดสอบ มก . จึงได้น า
เงินจ านวนดังกล่าวไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นที่มีความจ าเป็น ได้แก่ 

2.1 น าไปสมทบเป็นใช้จ่ายในการจัดซื้อลูกโคทดสอบ จ านวน 50 ตัว เป็นเงิน 510,070 
บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบบาทถ้วน) เนื่องจากราคาลูกโคปรับตัวสูงขึ้นตามประกาศของสมาคมโคเนื้อพันธุ์
ก าแพงแสน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติไว้จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
ไม่เพียงพอ ส าหรับการจัดหาลูกโคทดสอบ จ านวน 50 ตัว ซึ่งจะต้องใช้เงินในการจัดซื้อ จ านวน 2,010,070 บาท 
(สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบบาทถ้วน)  



10 
 

2.2 น าไปใช้เป็นค่าอาหารโค เนื่องจากค่าอาหารโคปรับราคาสูงขึ้นจากปีที่ได้รับการ
อนุมัติโครงการ จากกิโลกรัมละ 6 บาท ปัจจุบันราคากิโลกรัมละ 10 บาท ท าให้โครงการต้องมีค่าใช้จ่ายใน
เรื่องค่าอาหารเพิ่มข้ึนประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

3. ขอยกเว้นการน าส่งผลประโยชน์ของโครงการในส่วนที่เหลือ จ านวน 1,650,000 บาท 
โดยขอส่งคืนเป็นจ านวนน้ าเชื้อที่ เหลืออยู่ ในโครงการ จ านวน 62,500 โด๊ส/หลอด คิดเป็นมูลค่า 
3,125,000 บาท ดังนี้ 

3.1 รายได้ของโครงการมาจาก 2 ส่วน คือ การจ าหน่ายพ่อโคคัดทิ้ง และการจ าหน่าย
จ าหน่ายน้ าเชื้อพันธุ์ก าแพงแสนราคาโด๊สละ 50 บาท ซึ่งผลจากการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
โครงการมีรายได้จ านวนทั้งสิ้น 10,600,000 บาท ต่ ากว่าเป้าหมาย  1,650,000 บาท ดังนี้ 

หน่วย: บาท 
กิจกรรม เป้าหมายการน าส่ง ผลการจัดหารายได้ หมายเหตุ 

จ าหน่ายโคคัดทิ้ง 7,000,000 9,033,406 มากกว่าเป้าหมาย 2,033,406 บาท 
จ าหน่ายน้ าเชื้อ 5,250,000 1,566,594 ต่ ากว่าเป้าหมาย 3,683,406 บาท 

รวม 12,250,000 10,600,000 ต่ ากว่าเป้าหมาย 1,650,000 บาท 
 
 
3.2 โครงการมีเป้าหมายการผลิตน้ าเชื้อโคพันธุ์ก าแพงแสน จ านวน 105,000 โด๊ส  

ซึ่งผลจากการด าเนินงานสามารถผลิตน้ าเชื้อได้จริง จ านวน 93,832 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 89.36 ซึ่งปัจจุบัน
โครงการยังมีน้ าเชื้อแช่แข็งที่ผ่านการทดสอบคงเหลือ จ านวน 62,500 โด๊ส/หลอด มูลค่า 3,125,000 บาท  

4. ขอขยายระยะเวลาการน าส่งรายได้ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของโครงการ ออกไปจนกว่าจะ
ด าเนินการจ าหน่ายน้ าเชื้อก าแพงแสนและโคพ่อพันธุ์ที่จะปลดระวางได้ และขอน ารายได้จากการจ าหน่ายซึ่ง
เป็นผลประโยชน์ของโครงการ มาใช้บริหารค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และหากมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น มก. 
จะน าเงินส่งให้กองทุนฯ ต่อไป  เนื่องจากโครงการมีการขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากเดิม 5 ปี เป็น 9 ปี 
โดยไม่ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ท าให้โครงการมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้นทั้งค่าจ้าง  
ค่าใช้สอยและวัสดุ โดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ ซึ่งโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 46,026,400 บาท 
มีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ จ านวน 47,985,132.50 บาท ส่งผลให้โครงการมีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
จ านวน 1,958,732.50 บาท ซึ่งโครงการมีโคทั้งหมด 250 ตัว จ าหน่ายและน าเงินส่งให้กองทุนฯ แล้ว 
185 ตัว ตาย 10 ตัว คงเหลือโคพ่อพันธุ์ 20 ตัว และโคปลดระวาง 35 ตัว ซึ่ง มก. จะขอจ าหน่ายโคที่เหลือ
ในโครงการและน าเงินมาใช้บริหารค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และหากมีรายได้จากการจ าหน่ายโคมากกว่าค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน มก. จะน าเงินส่งให้กองทุนฯ ต่อไป 

ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2560 เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาตามที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอ ดังนี้ 
  1. ขยายเวลาการด าเนินงานออกไปอีก 1 ปี จากเดิม  8 ปี (๒๕๕๑-๒๕๕8) สิ้นสุดโครงการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลาโครงการ 9 ปี (๒๕๕๑-๒๕๕9) สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 
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  2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการระยะที่ 5 ในส่วนของค่าใช้จ่ายจัดซื้อน้ าเชื้อชาโรเลส์ 
จ านวน 2,000,000 บาท โดยน าไปใช้สมทบ เป็นค่าด าเนินการคัดเลือกลูกโคเข้าทดสอบ จากเดิม 
1,500,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท  และในส่วนของค่าอาหารสัตว์ จากเดิม 1,857,000 บาท เป็น 
3,357,000 บาท ตามค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 
  3. ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น าน้ าเชื้อพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการ จ านวน 
62,500 โด๊ส ไปสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ได้แสวงหาก าไร และมีความพร้อมในเรื่อง
ของอุปกรณ์จัดเก็บและการผสมเทียม เช่น กองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป กลาง) เพ่ือ
น าไปแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ โดยห้ามจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ และให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับ
การยกเว้นน าส่งผลประโยชน์ของโครงการจากการจ าหน่ายน้ าเชื้อในส่วนที่เหลือดังกล่าว จ านวน 1,650,000 บาท  
  4. ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ประโยชน์โคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการ 
จ านวน 19 ตัวต่อไป และในกรณีที่มีการจ าหน่ายโคพ่อพันธุ์ดังกล่าว ให้น ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายซึ่งเป็น
ผลประโยชน์ของโครงการส่งให้กองทุนฯ ต่อไป 

 
 
 
 

ความเห็นของท่ีประชุม 
กรรมการ (นายกรณินทร์  กาญจโนมัย ผู้แทนส านักงบประมาณ) สอบถามเพ่ิมเติมว่า  

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถน าน้ าเชื้อจากโครงการนี้ไปเข้าร่วมกับโครงการโคบาลบูรพาได้หรือไม่ 
เนื่องจากโครงการโคบาลบูรพาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง หากน าน้ าเชื้อจากโครงการนี้ไป
สนับสนุนโครงการโคบาลบูรพาอาจท าให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า สามารถด าเนินการได้ โดยประสานงานกับกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการโคบาลบูรพาว่ามีความประสงค์ที่จะน าน้ าเชื้อพันธุ์ก าแพงแสนไปใช้ประโยชน์ต่อ
หรือไม่ เพราะโคเนื้อมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งโครงการอาจมีความต้องการน้ าเชื้อสายพันธุ์อ่ืนๆ ที่เห็นว่ามีความ
เหมาะสมมากกว่าน้ าเชื้อโคพันธุ์ก าแพงแสน ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ก็มีการผลิตน้ าเชื้อเช่นเดียวกันซึ่งเป็นไปได้ว่า
โครงการโคบาลบูรพาอาจมีการเตรียมการผลิตน้ าเชื้อตามที่ได้ของบประมาณไว้อยู่แล้ว อย่างไรก็ดีมีเกษตรกร
ให้ความสนใจน้ าเชื้อโคพันธุ์ก าแพงแสนเป็นจ านวนมาก แต่ติดปัญหาในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
เก็บรักษาน้ าเชื้อ เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ระยะทางไกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จะไม่มี
ศักยภาพเพียงพอจะซื้อน้ าเชื้อไปใช้ เนื่องจากหากไม่มีการจัดเก็บที่ดี คุณภาพของน้ าเชื้อจะลดลงจนไม่สามารถ
ผสมติดได้ 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับผู้แทน
ส านักงบประมาณว่าควรน าน้ าเชื้อจากโครงการฯ ส่งมอบให้กับโครงการโคบาลบูรพาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป เพราะหากน าน้ าเชื้อจากโครงการไปให้หน่วยงานอ่ืนใช้ประโยชน์ เกรงว่าจะไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง 

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ควรให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสานกับกรมปศุสัตว์ในการน าส่งน้ าเชื้อไปใช้ในโครงการโคบาลบูรพา และควรพิจารณาการขอขยายระยะเวลา
ในข้อเสนอที่ 1 ว่ามีสาเหตุอย่างไร เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
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กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยในกรณีที่
ให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น าน้ าเชื้อส่งมอบให้กับโครงการโคบาลบูรพา และทราบว่าทาง กรป .กลาง 
แจ้งความประสงค์ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กว่าส่งคืนกองทุนฯ แต่ในส่วนของโคที่รอ
จ าหน่ายจ านวน 19 ตัว อยากให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดท าแผนว่าจะสามารถจ าหน่ายและช าระเงินคืน
กองทุนฯ ขั้นต่ าตามท่ีค้างช าระอยู่จ านวน 1,650,000 บาท ได้เมื่อไหร่ 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า จากที่ได้ลง
ส ารวจพื้นที่ของโครงการฯ พบว่าส่วนใหญ่แล้วโคยังสามารถจ าหน่ายได้ จึงอยากให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลองพิจารณาด้านตลาดน้ าเชื้อว่ายังสามารถจ าหน่ายได้อีกหรือไม ่

ผู้ชี้แจง (นางทวีพร เรืองพริ้ม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ มก.) ชี้แจงว่า ระหว่าง
ด าเนินโครงการฯ ได้มีโรคระบาด (FMD) ของโคเป็นระยะๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ ท าให้ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายหรือด าเนินกิจกรรมได้ในช่วงนั้น ส่วนในข้อเสนอที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอแผน
ที่จะน าน้ าเชื้อในโครงการฯ ส่งให้ทาง กรป.กลาง น าไปใช้ประโยชน์ต่อ หรือให้หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ที่มีความ
ประสงค์น าไปใช้ประโยชน์ เพียงแต่ต้องรอให้มีมติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯให้แน่ชัดก่อน จึงจะ
สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยปัจจุบันทาง กรป.กลาง มีความพร้อมทีจ่ะรับน้ าเชื้อจากทางโครงการฯ เพราะมี
ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์จัดเก็บและการผสมเทียม อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้ประสาน
กรมปศุสัตว์ว่ามีความประสงค์จะรับน้ าเชื้อจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ต่อหรือไม่ ซึ่ง จะด าเนินการจัดท า
แผนการส่งมอบน้ าเชื้อในโครงการฯ อีกครั้งหลังจากที่ได้มติเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันทางโครงการฯ มีโคพ่อพันธุ์คงเหลืออยู่ 19 ตัว หากได้มติจากที่ประชุมแล้ว จะด าเนินการจัดท า
แผนการจ าหน่ายซึ่งโคพ่อพันธุ์บางตัวสามารถจ าหน่ายได้ทันที โดยอิงตามราคากลาง และจะต้องด าเนินการ
จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรที่ประสงค์จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อจริงๆ เพราะโคที่เหลือในโครงการเป็นโคพ่อพันธุ์ที่มี
ลักษณะดี ซึ่งสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่แพงกว่าโคเนื้อทั่วไป 

ประธาน สอบถามเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันน้ าเชื้อในโครงการฯ ยังสามารถน าไปจ าหน่ายได้อยู่หรือไม ่
ผู้ชี้แจง (นางทวีพร เรืองพริ้ม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ มก.) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 

น้ าเชื้อยังสามารถน าไปจ าหน่ายได้อยู่บ้าง แต่จ าหน่ายได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากผู้ซื้อจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ 
ในการจัดเก็บ และระยะทางของเกษตรกรที่ต้องการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน
ค่อนข้างไกล โดยที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอขอให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณามอบให้หน่วยงาน 
ที่ประสงค์จะขอรับไปด าเนินการต่อนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการ  
ไม่มีความสามารถในการกระจายน้ าเชื้อสู่เกษตรกรได้ดีเท่ากับหน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่ไม่แสวงหา
ก าไร ซึ่งมีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของสารไนโตรเจนเหลวในการ
จัดเก็บเพ่ือรักษาสภาพความสมบูรณ์ของน้ าเชื้อจากโครงการฯ ให้ไดอี้ก 10 ปี 

กรรมการ (นายกรณินทร์  กาญจโนมัย ผู้แทนส านักงบประมาณ) สอบถามว่า การจะน าน้ าเชื้อ
โคก าแพงแสนไปใช้ จ าเป็นหรือไม่ว่าต้องใช้กับแม่พันธุ์สายพันธุ์เดียวกัน หรือมีสายพันธุ์ที่ก าหนด สามารถใช้ได้
กับแม่พันธุ์ทุกๆ สายพันธุ์หรือไม ่

ผู้ชี้แจง (นางทวีพร เรืองพริ้ม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ มก.) ชี้แจงว่า การน า
น้ าเชื้อไปใช้ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. หากต้องการรักษาพันธุกรรมไว้ ควรใช้กับแม่โคพันธุ์ก าแพงแสน 
และ 2. หากต้องการเพ่ิมเนื้อ เกษตรกรที่เลี้ยงแม่โคพันธุ์บราห์มัน ก็สามารถน าไปใช้และเลี้ยงในลักษณะปกติ
ได้ ซึ่งจะให้ผลผลิตได้ดีกว่าใช้พ่อพันธุ์บราห์มันในการผสม 
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กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) สอบถามเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแผนช าระเงินคืนกองทุนฯ เป็นจ านวน 1,650,000 บาท ได้เมื่อใด 

ผู้ชี้แจง (นางทวีพร เรืองพริ้ม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ มก.) ชี้แจงว่า จากการ
ประมาณการจ าหน่ายโคพ่อพันธุ์นั้น ขอก าหนดระยะเวลาช าระเงินคืนกองทุนฯ จ านวน 1,650,000 บาท  
ไว้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
   
มติทีข่องประชุม  

เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด าเนินงาน ปรับแผนการใช้เงิน และขยายระยะเวลาการช าระคืน
เงินโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ ดังนี้ 

1) ขยายระยะเวลาการด าเนินงานออกไปอีก 1 ปี จากเดิม 8 ปี (2551-2558) สิ้นสุดโครงการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลาโครงการ 9 ปี (2551-2559) สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 

2) ปรับแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการระยะที่ 5 ในส่วนของค่าใช้จ่ายจัดซื้อน้ าเชื้อพันธุ์ 
ชาโรเลส์ จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยน าไปใช้สมทบเป็นค่าด าเนินการคัดเลือกลูกโคเข้า
ทดสอบ จากเดิม 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านหน้าแสนบาทถ้วน) เป็น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
และในส่วนของค่าอาหารสัตว์ จากเดิม 1,857,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็น 
3,357,000 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันพันบาทถ้วน) ตามค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 

3) ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริหารจัดการน้ าเชื้อพันธุ์ก าแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการ
จ านวน 62,500 โด๊ส โดยการจ าหน่ายหรือสนับสนุนแบบให้เปล่ากับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่ไม่ได้แสวงหาก าไรและมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์จัดเก็บและการผสมเทียม เช่น กรมปศุสัตว์ กอง
อ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์โดย
ไม่คิดมูลค่า โดยพิจารณาสนับสนุนให้กรมปศุสัตว์ ภายใต้โครงการโคบาลบูรพาเป็นล าดับแรกก่อน ในส่วนของ
โคพ่อพันธุ์ก าแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการ จ านวน 19 ตัว ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ประโยชน์ต่อไปได้
แต่ต้องจ าหน่ายโคท่ีเหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

     ส าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายน้ าเชื้อพันธุ์ก าแพงแสนและการจ าหน่ายโคพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนที่เหลืออยู่ในโครงการ ให้น าส่งเข้ากองทุนฯ เท่ากับผลประโยชน์ของโครงการที่ยังค้างน าส่งตาม
เป้าหมายเดิม จ านวน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 
 

วาระท่ี 4.2  ขอขยายระยะเวลาช าระเงินคืนโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจรของ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า 

 ๑. ความเป็นมาของโครงการ 
   1.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ 
เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร ระยะเวลาโครงการ ๗ 
ปี นับตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ สนับสนุนเงินทั้งสิ้น จ านวน ๕๔,๔๔๒,๘๗๐ บาท 
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แบ่งเป็นเงินจ่ายขาดจ านวน ๒๓,๒๑๓,๑๗๐ บาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน ๓๑,๒๒๙,๗๐๐ บาท โดยมี
เงื่อนไขปลอดการช าระคืนเงินต้น ๑ ปี  
   1.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตร ได้มีมตคิรั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เห็นชอบการขยายระยะเวลาการช าระเงิน
คืนกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการรับช าระคืนเงินจากสถาบันเกษตรกรจากเดิมวันที่ 16 ธันวาคม 
2554- 60 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2555-60  
   1.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559       
ได้มีมติ 1.) ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท าแผนธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. จังหวัดระนองให้ครอบคลุม
ธุรกิจของกลุ่ม สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และจัดท าแผนการช าระคืนเงินยืมตามประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ตลอดจนก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกรฯ  ให้ปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระนอง แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาอีกครั้ง 2) การยกเว้นค่าเบี้ยปรับ
จากการผิดนัดช าระหนี้ นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมาให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ พิจารณายกเว้นค่าปรับ จนกว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะมีการพิจารณาแผนการ
ช าระคืนเงินยืมที่ปรับปรุงใหม่อีกครั้ง  
 
 
   1.4 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบยกเว้นค่าเบี้ยปรับจากการผิดนัดช าระหนี้ นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ออกไปจนกว่าจะได้ข้อ
ยุติการส่งช าระคืนเงินกองทุนฯ โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงแผนการคืนเงินกองทุนฯ ต่อไป 
   1.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560    
ได้มีมติ เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาขยายระยะเวลาการช าระ
คืนเงินยืมโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร จ านวน 567,000 บาท ออกไปอีก 9 ปี ตามที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ จากเดิมสิ้นสุด ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็น 30 มิถุนายน 2570  

๒. ข้อเท็จจริง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนฯ ไปจ านวน 31,229,700 บาท 

โดยได้น าไปจัดสรรให้สถาบันเกษตรกร 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ จังหวัดชุมพร จ านวน 
17,470,000 บาท สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ ากัด จังหวัดชุมพร จ านวน 12,692,700 บาท กลุ่ม
เกษตรกรท าสวน จปร. จังหวัดระนอง จ านวน 1,067,000 บาท ซึ่งปัจจุบันโครงการครบก าหนดช าระแล้ว
จ านวน 5 งวด เป็นเงิน 30,912,700 บาท  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งคืนเงินยืมกองทุนฯ แล้ว จ านวน 
30,662,700 บาท ค้างช าระงวดที่ 5 (15 มิถุนายน 2559) จ านวน 250,000 บาท และหากรวมงวดที่ 6 
(15 มิถุนายน 2560) ซึ่งเกินก าหนดช าระอีกจ านวน 317,000 บาท จะรวมค้างช าระจ านวน 527,000 
บาท รายละเอียดดังนี้  

            หน่วย: บาท 
 
งวด 

แผน 
จ านวนเงินที่ช าระคนื ผลต่างการช าระคนื ค้างช าระสะสม 

วันครบก าหนด จ านวนเงิน 
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งวด 

แผน 
จ านวนเงินที่ช าระคนื ผลต่างการช าระคนื ค้างช าระสะสม 

วันครบก าหนด จ านวนเงิน 
1 15 มิ.ย. 55 2,615,578 5,810,000 3,194,422 25,419,700 
2 15 มิ.ย. 56 4,373,367 6,140,000 4,961,055 19,279,700 
3 15 มิ.ย. 57 6,131,156 6,140,000 4,969,866 13,139,700 
4 15 มิ.ย. 58 7,988,445 6,240,000 3,221,454 6,899,700 
5 15 มิ.ย. 59 9,804,154 6,332,700 -250,000 567,000 
6 15 มิ.ย. 60 317,000 - -  

รวม 31,229,700 30,662,700 - 567,000 

3. ข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เงินค้างช าระจ านวน 527,000 บาท เป็นเงินที่กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. ค้างช าระกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องจากกลุ่มฯ ประสบปัญหาการขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน ท าให้ไม่สามารถ
ช าระเงินคนืได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ท าแผนธุรกิจการผลิต
กาแฟ 3 in 1 และแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด และเพ่ือให้
กลุ่มฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถส่งช าระคืนเงินกู้ยืมได้ตามก าหนด
ระยะเวลา จึงขอขยายเวลาการส่งช าระคืนเงินยืม จ านวน 567,000 บาท เป็น 11 งวด รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

 
 

งวดที่ วันที่ส่งช าระหนี้ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

30 มิถุนายน 2560 
30 มิถุนายน 2561 
30 มิถุนายน 2562 
30 มิถุนายน 2563 
30 มิถุนายน 2564 
30 มิถุนายน 2565 
30 มิถุนายน 2566 
30 มิถุนายน 2567 
30 มิถุนายน 2568 
30 มิถุนายน 2569 
30 มิถุนายน 2570 

- 
30,000.00 
30,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
60,000.00 
60,000.00 
70,000.00 
70,000.00 
70,000.00 
77,000.00 

ขอยกเว้นการส่งคืน 

รวม 567,000.00  

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. จังหวัดระนอง ได้ท าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร ไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จ านวน 1,067,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการปลอดการช าระคืนเงินกู้ยืมในปีที่ 1 เริ่มช าระคืนตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปี
ที่ 6 หากไม่ช าระคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของต้นเงินค้างช าระ 
นับตั้งแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอขยายระยะเวลาการส่งช าระคืนเงินกู้ยืมต่อไป  
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 4. ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
4.1 กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. หยุดด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากไม่มีเงินทุน

หมุนเวียนในการรับซื้อกาแฟจากสมาชิก ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มได้เริ่มมีการผลิตรอบใหม่แล้ว โดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้วิเคราะห์รายได้และความสามารถในการช าระคืนตามแผนที่เสนอ ซึ่งแผนดังกล่าวจะไม่กระทบกับ
ทุนหมุนเวียนของกลุ่มฯ ซึ่งจะท าให้สหกรณ์มีความสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 หากเห็นชอบตามข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนการช าระคืนโครงการปรับ
โครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร ระหว่างกองทุนฯ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะมีรายละเอียดดังนี้ 

 

งวดที่ 
แผนเดิม แผนใหม่ 

วันครบก าหนด จ านวนเงิน (บาท) วันครบก าหนด จ านวนเงิน (บาท) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

15 มิถุนายน 2559 
15 มิถุนายน 2560 

250,000.00 
317,000.00 

30 มิถุนายน 2560 
30 มิถุนายน 2561 
30 มิถุนายน 2562 
30 มิถุนายน 2563 
30 มิถุนายน 2564 
30 มิถุนายน 2565 
30 มิถุนายน 2566 
30 มิถุนายน 2567 
30 มิถุนายน 2568 
30 มิถุนายน 2569 
30 มิถุนายน 2570 

ขอยกเว้นการช าระ 
30,000.00 
30,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
60,000.00 
60,000.00 
70,000.00 
70,000.00 
70,000.00 
77,000.00 

รวม 567,000.0 รวม 567,000.00 
 

ความเห็นของที่ประชุม 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า การรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในประเทศไทยมีน้อยและไม่ค่อยประสบความส าเร็จ หากกลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. มีการปรับเปลี่ยน
แผนงานที่ไม่ส่งผลกระทบกับทุนหมุนเวียนของตนเอง ซ่ึงจะท าให้กลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. มีความสามารถ
ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช าระเงินคืนได้ ก็เห็นสมควรที่จะอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาในการช าระเงินคืนออกไป แต่ถ้าหากกลุ่มเกษตรกรท าสวน จปร. มีความสามารถในการช าระเงินคืนใน
แต่ละงวดมากกว่าที่ตกลงไว้ก็ให้กองทุนฯ ก็สามารถส่งช าระได้มากกว่าแผนรับช าระเงินที่ก าหนด นอกจากนี้
กระทรวงการคลังเองยังมีแนวคิดให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพ่ือดึงวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เข้าสู่ระบบ
ภาษี เมื่อวิสาหกิจชุมชนช าระภาษี ก็สมควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งในด้านตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  
ซ่ึงรัฐบาลจะมองเห็นความเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชนเหล่านั้นจากภาษีท่ีนิติบุคคลช าระ 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า ควรสนับสนุนการ
รวมกลุ่มกันของเกษตรกรท าสวน จปร. ให้มีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายเล็กมองเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มในการด าเนินธุรกิจ และอนุมัติให้ขยาย
เวลาในการช าระเงินคืนออกไปได้ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ 
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มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินยืมโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบ

วงจร จ านวน 567,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ออกไปอีก 10 ปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 15 
มิถุนายน 2560 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2570 โดยมีแผนการช าระคืน ดังนี้ 

 
งวดที่ วันครบก าหนดช าระ จ านวนเงิน (บาท) 

1 15 มิถุนายน 2559 ปลอดการช าระ 
2 30 มิถุนายน 2560 ปลอดการช าระ 
3 30 มิถุนายน 2561 30,000 
4 30 มิถุนายน 2562 30,000 
5 30 มิถุนายน 2563 50,000 
6 30 มิถุนายน 2564 50,000 
7 30 มิถุนายน 2565 60,000 
8 30 มิถุนายน 2566 60,000 
9 30 มิถุนายน 2567 70,000 

10 30 มิถุนายน 2568 70,000 
11 30 มิถุนายน 2569 70,000 
12 30 มิถุนายน 2570 77,000 

รวม 567,000 
 
2. ให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง หากมีการปรับโครงสร้างและ

กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น ให้มีการทบทวนการเพ่ิมวงเงินและระยะเวลาช าระคืนเงินยืมเร็วขึ้นเพ่ือให้กองทุน ฯ
น าไปใช้บริหารต่อไป 
 
วาระท่ี 4.3  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานปี 2561 และค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ปี 2561 

ฝ่ายเลขานุการ (นายเมธี จันต๊ะ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ) เสนอที่ประชุมว่า  
1. ข้อเท็จจริง 

       1.1 พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้ ดังนี้ 
    มาตรา 17 ก าหนดให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดท าแผนการ

ด าเนินงานประจ าปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน 
ประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี 
และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพ่ือใช้ประกอบการก ากับดูแล การ
บริหารทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน 

    มาตรา 21 (3) ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจพิจารณาอนุมัติแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี  
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      1.2 ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2560 ระหว่าง
กรมบัญชีกลาง กับกองทุนฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานเรื่องต่างๆ ไว้ 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 เรื่องบทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ก าหนดให้กองทุนฯ มีการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2557-2561 และจัดท าแผนปฏิบัติการ ปี 2561 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 เรื่องการบริหารความเสี่ยง ก าหนดให้กองทุนฯ มีการก าหนดแผนงานการ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร 

ตัวชี้วัดที่ ๔.4 เรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศ ก าหนดให้กองทุนฯ มีการทบทวนแผน
แม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจ าปี 2561 

ตัวชี้วัดที่ ๔.5 เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้กองทุนฯ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2561 

ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวทั้ง 4 แผน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ภายในปีงบประมาณ 2560 
 2. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าแผนด าเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น จ านวน 4 แผนงาน และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 
  2.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2559-2561  

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2559-2561 โดยมีเป้าหมายหลักในปี 2561 ต้องช่วยเหลือ
เกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ เกษตรกรได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย และกองทุนฯ  
ต้องเป็นที ่รู ้จักได้ร ับการยอมรับอย่างทั ่วถึงจากผู ้เกี ่ยวข้องทั ้งจากภาครัฐ ภาคเอกขน และเกษตรกร  
จากการศ ึกษาว ิเ คราะห ์สภาพแวดล ้อมของกองท ุนทั ้งภาย ในและภายนอกไว ้อ ย ่า งรอบด ้าน  
พบว่ายุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2559-2561 ยังคงมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
จึงเห็นสมควรด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ปี 2559-2561 ประกอบด้วย  
5 ยุทธศาสตร์ คือ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ระยะเวลา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของเกษตรกร 

1.1 สร้างความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาการ
เกษตร 

มีโครงการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนทางด้าน
การเกษตร 

ต.ค.58-ก.ย.61 

 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ผลิตและการตลาด 
สินค้าเกษตร 

โครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ มีการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทนุ
ทั้งการผลติและการตลาด 

ต.ค.58-ก.ย.61 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดสรรและ
การเบิกจ่ายเงิน 

2.1 เพิม่ประสิทธิภาพการ 
      จัดสรรเงิน 

โครงการที่เสนอขอรับการ
ช่วยเหลือมีความเหมาะสม น าไป
ปฏิบัติได ้

ต.ค.58-ก.ย.61 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ระยะเวลา 
2.2 พัฒนาระบบการเงิน 
      และบัญช ี

มีฐานข้อมูลการเงินและการบญัชีท่ี
มีข้อมูลถูกต้อง ง่าย สะดวกและ
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 

ต.ค.58-ก.ย.61 

2.3 เพิม่ประสิทธิภาพการ 
      เบิกจ่ายเงินและการ 
      ช าระคืน 

การเบิกจ่ายเงินและการส่งช าระ
เงินของโครงการ เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน 

ต.ค.58-ก.ย.61 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาขีด
ความสามารถในการก ากับ 
ติดตามและควบคุมการ
ด าเนินงาน 

3.1 เพิม่ประสิทธิภาพการ
ติดตาม ควบคุมการ
ด าเนินงานและใช้
จ่ายเงินโครงการ 

 

การด าเนินงานโครงการต่างๆ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย 

ต.ค.58-ก.ย.61 

3.2 ประชาสมัพันธ์กองทุน กองทุนฯ เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง 
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การเสนอขอเงินช่วยเหลือ และมี
โครงการเสนอขอเงินช่วยเหลือ
จากกกองทุนฯ เพิ่มมากข้ึน 

ต.ค.58-ก.ย.61 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

4.1 เพิม่คุณภาพการ 
      ให้บริการ 

ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจจาก
การให้บริการของกองทุนฯ ใน
ระดับสูง 

ต.ค.58-ก.ย.61 

4.2 การปรับปรุงแก้ไข  
      ระเบียบกองทุนฯ 

ต.ค.58-ก.ย.59 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุน 

5.1 บริหารความเสี่ยง สามารถลดผลกระทบจากปจัจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได ้

ต.ค.58-ก.ย.61 

5.2 ควบคมุภายใน การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และแผนงานต่างๆ 

ต.ค.58-ก.ย.61 

5.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานอย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพประสิทธผิล และ
ท างานอย่างมีความสุข 

ต.ค.58-ก.ย.61 

  
ความเห็นของที่ประชุม 
ประธาน สอบถามเพ่ิมเติมว่า แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. 2559-2561 มีความแตกต่าง

จากแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. 2558-2560 อย่างไร 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเมธี จันต๊ะ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ) ชี้แจงว่า ยุทธศาสตร์ยังคง

เหมือนเดิม เนื่องจากแผนงานที่ใช้ยังมีความทันสมัยอยู่  เพียงแต่มีการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามที่กอง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นผู้จัดท าไว้ ซึ่งแสดงในเอกสารประกอบวาระที่ 4.3 แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ 
พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 6-7 ตารางที่ 2 

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) สอบถามว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ
ที ่4.2 ว่าด้วยการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนฯ ต้องมีการทบทวนอีกครั้งหรือไม ่ 
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กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า การแก้ไขระเบียบกองทุนฯ ต้องด าเนินการต่อเนื่องในปี 
2561 เนื่องจากกฎหมายลูกที่จะออกโดยกระทรวงการคลังภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.
2558 ยังไม่มีการประกาศใช้ จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมการแก้ไขระเบียบฯ ในปี 2561 ต่อไป  จึงขอทบทวน
กลยุทธ์ที่ 4.2 การแก้ไขระเบียบ จากเดิมก าหนดแล้วเสร็จภายในกันยายน 2560 เป็นด าเนินการระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 อย่างไรก็ดีแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะสิ้นสุดในปี 2561 ดังนั้น  
ในปีงบประมาณ 2561 จะได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่เป็นของปี 2562-2564 และเพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์จึงขอด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฉบับเดมิต่อไปอีก 1 สิ้น 
 

มติที่ประชุม 
   เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2559-2561 ต่อไป โดยปรับปรุง
ระยะเวลาการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 4.2 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะต้องด าเนินการภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศข้อบังคับ หรือระ เบียบปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558  
 

2.2 คู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี 2561 

ฝ่ายเลขานุการ (นายเมธี จันต๊ะ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ) เสนอที่ประชุมว่า ฝ่าย
เลขานุการได้จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ซึ่งแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านกล
ยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบ โดยมีกิจกรรมจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ความเสี่ยง กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา 
1. ด้านกลยุทธ์  
 

เพื่อควบคุมความเสี่ยงของยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินและเบิกจ่ายเงิน โดย 
1) จัดการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานเกี่ยวข้องที่
สนใจขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน 
2) ทบทวนข้อมูลสินค้าท่ีไดร้ับผลกระทบตามกรอบ FTA 
3) จัดท าแผนประชาสัมพันธ์กองทุนและด าเนินการตามแผน 

ต.ค.60-ก.ย.61 

2. ด้านการ
ด าเนินงาน 

เพื่อควบคุมความเสี่ยงของยุทธศาสตร์พัฒนาขดีความสามารถในการก ากับ ติดตามและ
ควบคุมการด าเนินงาน และยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ โดย 
1) ขอใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบเครือข่ายของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) 
2) มอบหมายศูนย์ประเมินผล หรือส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในส่วนภูมิภาคด าเนินการ
ติดตามโครงการของกองทุน ฝ่ายการเงินและบัญชีของ สศก. ด าเนินการด้านการเงินและ
บัญชีของกองทุน และฝ่ายตรวจสอบภายในของ สศก. ด าเนินการตรวจสอบภายในกองทุน 
3) จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงและสื่อสารใหเ้จ้าหน้าท่ีกองทุนไดร้บัทราบ 
4) รายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินให้ผู้บริหารกองทุนรับได้รับทราบสม่ าเสมอ 
5) บุคลากรไดร้ับการอบรมหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
6) จัดท าแผนปรับปรุงคณุภาพการให้บริการและด าเนินการตามแผน 

ต.ค.60-ก.ย.61 

3. ด้านการเงิน เพื่อควบคุมความเสี่ยงของยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินและเบิกจ่ายเงิน โดย 
แจ้งเตือนหน่วยงานผูร้ับผดิชอบโครงการให้ด าเนินการขอเบิกเงิน และช าระเงินคืนและ 
หากโครงการมีปัญหาต้องเสนอคณะอนุกรรมการเพื่ออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้เงิน และแผนการช าระคืนเงิน 

ต.ค.60-ก.ย.61 

4. ดา้น
กฎระเบียบ 

เพื่อควบคุมความเสี่ยงของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน โดย 
1) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้พิจารณาแก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและ

ต.ค.60-ก.ย.61 
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ความเสี่ยง กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา 
สหกรณ์ว่าด้วยกองทุนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.58 
2) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้พิจารณาแกไ้ขระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ก.ย.59 

 
ความเห็นของที่ประชุม 

ประธาน สอบถามว่า คู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของปี 
2561 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ค่าความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป เช่น ความ
เสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามแผน เดิมถูกก าหนดไว้ให้เป็นความเสี่ยงสูง แต่ในปีนี้
ก าหนดใหเ้ป็นความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจากมีข้อมูลจากงานวิจัยมากขึ้น มีการเก็บข้อมูลผลกระทบจากสินค้า
ต่างๆ ไว้ ความเสี่ยงจากการเก็บข้อมูลจึงลดลง อีกหนึ่งปัจจัยความเสี่ยงคือ กองทุนฯ ไม่เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง 
เดิมมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ช่วงที่ผ่านมาได้มีการท าการประชาสัมพันธ์มากขึ้น เกษตรกรจึงได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนฯ เพิ่มขึ้น ดังนั้นค่าความเสี่ยงของกองทุนที่ไม่เป็นที่รู้จักจึงลดลง กล่าวโดยสรุปได้
ว่าปัจจัยความเสี่ยงยังคงเหมือนเดิม แต่ค่าคะแนนมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกองทุนฯ มีกิจกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ  

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า วิธีจัดการ
ความเสี่ยงของกองทุนฯ บางเรื่องเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังที่อ่ืน ดังจะเห็นได้จากปัจจัยความเสี่ยง O2 
กองทุนไม่มีระบบการเงินและบัญชีเป็นของตนเอง O4 บุคลากรของกองทุนมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะไปติดตาม
โครงการได้ทุกไตรมาส  และ O10 ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน การถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้หน่วยงานอ่ืน  
ความเสี่ยงนั้นก็ยังคงอยู่เพียงแต่ไม่ได้อยู่ที่กองทุนฯ จึงควรหาวิธีการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมกว่าการถ่าย
โอนความเสี่ยงไปให้หน่วยงานอื่น 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ขออนุญาตตัดปัจจัยความเสี่ยง O2 กองทุนไม่มี
ระบบการเงินและบัญชีของตนเองออกจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันฝ่ายการเงินและ
บัญชีของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับผิดชอบด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้กองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว ส าหรับ
วิธีการจัดการปัจจัยเสี่ยงในเรื่องอ่ืนๆ ฝ่ายเลขานุการฯ จะรับไปปรับปรุงหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 
มติที่ประชุม 

     เห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี 2561 โดยรับ
ความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณา 
 

2.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ปี 2559-2561  
ฝ่ายเลขานุการ (นายเมธี  จันต๊ะ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ) เสนอที่ประชุมว่า 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เห็นชอบแผนแม่บทสารสนเทศของ
กองทุนฯ พ.ศ.2559-2561 ซึ่งผลการด าเนินงานในปี 2560 สามารถด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย 
ส าหรับในปี 2561 ยังคงด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 ซึ่งระบบสารสนเทศที่กองทุนฯ ใช้ในปัจจุบัน
สอดคล้องกับปริมาณงาน และมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการด าเนินงานในปัจจุบัน อีกทั้ง การพัฒนาระบบ
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สารสนเทศของกองทุนฯ ไม่สามารถด าเนินการได้โดยอิสระ เนื่องจากระบบงานกองทุนฯ อยู่ภายใต้ระบบ
สารสนเทศของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาระบบของกองทุนฯ จะต้องไม่ส่งผลกระทบกับระบบ
ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยแผนฯ ปี 2561ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
โครงการ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 
1. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

ต.ค.60-ก.ย.61 

โครงการ 2 การอ านวยความ
สะดวกและสนอง
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2.1 ปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (website) 

Website ของกองทุนฯ มีข้อมูลที่
เผยแพร่ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอส าหรับบุคคลทั่วไป 

ต.ค.60-ก.ย.61 

2.2 การดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่าย 

มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายใหใ้ช้
งานได้ต่อเนื่อง มีข้อมลูที่ทันสมัย 
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ต.ค.60-ก.ย.61 

2.3 ให้บริการวิเคราะห์
โครงการเบื้องต้นผ่าน
ระบบเครือข่าย 

มีการให้บริการวิเคราะห์โครงการ
ผ่านระบบเครือข่าย 

ต.ค.60-ก.ย.61 

2.4 ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร ผ่ า น
ระบบ e-Service 

มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับการเขียน
โครงการผ่านระบบเครือข่าย 

ต.ค.60-ก.ย.61 

โครงการ 3 ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)  
 

จัดท าระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

มีโปรแกรมประยุกต์ที่ ง่ายต่อการ
สืบค้นและการจัดเก็บข้อมูลของ
ผู้บริหาร 

ต.ค.60-ก.ย.61 

 
ความเห็นของที่ประชุม 
กรรมการ (นายกรณินทร์  กาญจโนมัย ผู้แทนส านักงบประมาณ) สอบถามว่า แผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ปี 2559-2561 ไดจ้ัดท าภายใต้แผนแม่บทฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือไม ่เพราะงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรมานั้น เป็นงบประมาณอุดหนุน
ที่กองทุนฯ น ามาบริหารเอง ไม่ใช่งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง จึงเสนอให้กองทุนฯ น าแผน
แม่บทฯ เสนอต่อกระทรวงฯ เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้  

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า แผนแม่บทฯ ของกองทุนฯ จัดท าภายใต้ขอบเขตแผน
แม่บทฯ ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตแผนแม่บทฯ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เช่นเดียวกัน ซึ่งการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ด้านสารสนเทศแม้ว่าจะใช้งบประมาณจากกองทุนฯ ทุกๆ ครั้ง 
ก็จะต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสารสนเทศระดับกระทรวงให้ความเห็นชอบก่อนการจัดซื้อ 
  มติที่ประชุม 
     เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ปี 2559-2561 
ต่อไป และเห็นชอบแผนปฏิบัติงานสารสนเทศ ประจ าปี 2561 
  2.4 แผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2559-2561  
  ฝ่ายเลขานุการ (นายเมธี จันต๊ะ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ) เสนอที่ประชุมว่า แผน
ยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ระยะเวลา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวัดและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.1 ก าหนดสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากร 

การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ
และบรรลุเป้าหมาย และใช้เป็น
เกณฑ์ในการวัดผลความรู้ ทักษะ 
และพฤติกรรมการท างานได้อย่าง
ชัดเจน 

ต.ค.58-ก.ย.61 

1.2 ก าหนดตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลและการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี

มีการก าหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้
อย่างเป็นธรรม 

ต.ค.58-ก.ย.61 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหาร
อัตราก าลัง 

2.1 จัดท าโครงสร้างกรอบ
อัตราก าลัง 

มีโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ต.ค.58-ก.ย.61 

2.2 จดัท าค าบรรยาย
ลักษณะงาน (Job 
Description) 

มีค าบรรยายลักษณะงาน ที่ชัดเจน 
ท าให้รู้ ว่าแต่ละต าแหน่ง แต่ละ
ระดับจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ และ
หน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง 

ต.ค.58-ก.ย.61 

2.3 เตรยีมก าลังคนเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

มี อั ต ร าก า ลั งที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์องค์กร ทั้งจ านวนและ
สมรรถนะของบุคลากร 

ต.ค.58-ก.ย.61 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล 

บุคลากรไดร้ับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพื่อใหม้ีสมรรถนะ
ตามต าแหน่งหน้าที ่
 
 

ต.ค.58-ก.ย.61 

3.2   สร้างความสมดลุ
ระหว่างคุณภาพชีวิต
และการท างาน 

บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง 

ต.ค.58-ก.ย.61 

3.3  เสรมิสร้างความผาสุก
และผูกพัน 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคคลากร
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมการท างาน 

ต.ค.58-ก.ย.61 

 
  มติที่ประชุม 
     เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2559-2561 ต่อไป 
และเห็นชอบแผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2561 
 

2.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนฯ ปี 2561 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
ฝ่ายเลขานุการ (นายเมธี จันต๊ะ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ) เสนอที่ประชุมว่า การ

ด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ ที่ปรากฏในข้อ 2.1 – 2.4 รวมถึงการด าเนินการตามกรอบการประเมินผล
กองทุนฯ ปี ๒๕61 ของกระทรวงการคลัง การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในปี 2561 จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย 
จ านวน 4,150,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 30,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ดังนี้ 

หน่วย : บาท 



24 
 

รายการ ปีงบประมาณ 
2560 2561 

1. ค่าจ้างชั่วคราว 
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ 

3. ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 

๑,350,00๐.00 
2,750,000.00 
2,245,000.00 
505,000.00 
  20,000.00 

๑,350,00๐.00 
2,800,000.00 
2,520,000.00 
   280,000.00 

- 
รวมทั้งสิ้น 4,120,๐๐๐.๐๐ 4,150,000.๐๐ 

 
  ทั้งนี้ ในส่วนของค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปี 
2560 จ านวน 20,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อเนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ยังไม่มีการประชุม
คณะกรรมการสารสนเทศระดับกระทรวง จึงไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ ฝ่ายเลขานุการฯ 
จึงขอยกเลิกค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานกองทุนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จ านวน 
4,150,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ กันยายน ๒๕61 โดยสามารถถัว
จ่ายได้ทุกรายการ ประกอบด้วย 

(๑) ค่าจ้างชั่วคราววงเงิน         ๑,350,00๐ บาท  
     (อิงอัตราค่าจ้างตามอัตราจ้างพนักงานราชการ) 
(๒) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        2,800,000 บาท 

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน       2,520,000 บาท 
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ   280,000 บาท 

 ความเห็นของที่ประชุม 
กรรมการ (นายกรณินทร์  กาญจโนมัย ผู้แทนส านักงบประมาณ) สอบถามว่า เหตุใด

ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการจึงลดลงจากเดิม 275,000 บาท 
กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เนื่องจากกองทุนฯ ขอความร่วมมือจากส านักงานพ้ืนที่เขต 

ในการช่วยติดตามประเมินผลโครงการ ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนินงานไปได้ถึง 
275,000 บาท 
 

มติของที่ประชุม 
1. เห็นชอบให้ยกเลิกวงเงินค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการ

ค่าครุภัณฑ์ (เลเซอร์ปริ๊นเตอร์แบบสี) จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
2. เห็นชอบแผนปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 3. เห็นชอบกรอบการใช้เงินกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 54,150,000 
บาท (ห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
      3.1 วงเงินส าหรับอนุมัติโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือช่วยเหลือผู้ผลิต
สินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี จ านวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
ซึ่งเท่ากับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2561 
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      3.2 วงเงินส าหรับค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
4,150,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ 
กันยายน ๒๕61 โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ประกอบด้วย 

(๑) ค่าจ้างชั่วคราววงเงิน      ๑,350,00๐ บาท  
พนักงานจ านวน 6 อัตรา โดยใช้ชื่อต าแหน่งและอัตราค่าจ้างอิงตามพนักงานราชการ  

     -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา ค่าจ้าง  18,000 บาท/คน/เดือน 
     -นักวิชาการการเงิน 2 อัตรา ค่าจ้าง   18,000 บาท/คน/เดือน 
     -นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าจ้าง   18,000 บาท/เดือน 

(๒) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     2,800,000 บาท 
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน    2,520,000 บาท 
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ    280,000 บาท 

 

 

 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ปิดการประชุม เวลา 16.50 น. 

 
    นางสาววรินทร  วรหาญ ผู้จดรายงานการประชุม 
    เศรษฐกรปฏิบัติการ 

    นายเอกราช  ตรีลพ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 


